



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครที่ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๑๕๐ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๑. นางสาวประยงค์ แสวงบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๐๐๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

๒. นางเทพธิดา สายศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๖๑๑ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

กิด

(นางสาวกัณดินันท์ มหาสุวีระชัย)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	การรายงานตัว
31 ม.ค. 2567	<p>- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกนิรี ชั้น ๑๐ อาคาร ๕๘ พรรษาเฉลิมราชกุมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร</p>

Handwritten signature